



ที่ อด ๐๐๑๙.๓/๐๕๒๕

ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอ

จังหวัดอุดรธานี ขอส่งเอกสารวางแผนงานและบันทึกการปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชน (บันทึกนักพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๕) ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอให้ตัวแทนอำเภอมารับเอกสารวางแผนงานและบันทึกการปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชน (บันทึกนักพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๕) ได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา



กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๒๒-๑๕๙๒ ต่อ ๑๓
E-mail : Undon@cdd.go.th

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



for GoodChange for Good

รายละเอียดเอกสารวางแผนงานและบันทึกการปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชน
(บันทึกนักพัฒนา พ.ศ. 2565)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี		
๑	นายกำปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา	พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี	
	กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน		
๒	นายประสพชัย วิจารณ์รงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	
๓	นางวนิดา มัชฌิมาลัย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๔	นางสาวสายใจ ชูพันธ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
	กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน		
๕	นายวรรณะ สมชัย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	
๖	นายดิเรก รัตน์รองใต้	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๗	นายปริญญา รัตนศรี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๘	นายบรรจง เยียนทรง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๙	นางสาวปณิตา ฉลาดเอื้อ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๑๐	นายนราวิชญ์ อินรัมย์	นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน(พนักงานราชการ)	
	กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน		
๑๑	นายเจษฎา หมั่นเรียน	ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน	
๑๒	นางศศิธร ชันตรีกุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๑๓	นางจิรวรรณ วรณศิริ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๑๔	นางสาววพร อัมวรรณ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	
	กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน		
๑๕	นางสาวบัวผัน กรมลี	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ	
๑๖	นางอนุรักษ์ พิเนตรเสถียร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๑๗	นางสาวจุฑาทิพย์ พึ่งสว่าง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๑๘	นางสาวรจนา พรหมดีสาร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๑๙	นายธีระศักดิ์ สุนารักษ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๒๐	นายทรงชัย ชาญเดช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๒๑	นางสาวพัทธนันท์ กาละสัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๒๒	นางสาวธนิดา ภูศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๒๓	นางสาวกุลวรรชต์ นาโสก	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานี		
๒๔	นายชูศิลป์ งามบุตรดา	พัฒนาการอำเภอเมืองอุดรธานี	
๒๕	นางสาวอรวรรณ สร้างคำ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๒๖	นางอัญชลี พิเนตรเสถียร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๒๗	นางณิชาภา พิณจมนตรี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๒๘	นางสาวทัศนาวรรณ โคตะมี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	
๒๙	นางสาวพัชราภรณ์ ยาพรหม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	
๓๐	นางวัชรินทร์ สุทธิศักดิ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๓๑	นางสาวอรุณี ทิมินกุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	